



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๓๐๒๕

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๐๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๒/๑๓๒๘๘

ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. แจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเป็นไปตามประกาศ ก.จ. และ ก.ท. ที่กำหนด จึงจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ ก.จ. และ ก.ท. ดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาดังกล่าว โดยคำสั่งแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

นายคอบด.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววลินดา จังโกฏ)

เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิ ภูเอี่ยม)

นายอำเภอเทพสถิต

จ.อ.

(ธนวุฒิ พึ่งกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายศุภกฤษ สุานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐-๔๔๘๕-๕๐๖๖

โปรดสั่งการ

“กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรากฏคู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ

สมบูรณป่าเขาสรรพสัตว์ เด่นชัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”

(นายมนตรี สดรวนวัฒน์)

นายมนตรี สดรวนวัฒน์

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
รับที่ 3082 2565
วันที่ 4 ก.ย. 2565
เวลา.....น.



ที่ ขย ๐๐๒๓.๒/๑๓๒๖๘

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรมนาถกวีร ขย ๓๖๐๐๐
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เลขที่รับ ๑๒๘๕๒๔

วันที่ 3 ก.ย. 2565

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ส่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๒/๒๖๘๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- ๒. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๒/๑๒๖๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๑๒๐
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยได้กำหนดให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้ง ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. แจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเป็นไปตามประกาศ ก.จ. และ ก.ท. ที่กำหนด จึงจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ ก.จ. และ ก.ท. ดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาดังกล่าว โดยคำสั่งแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. และ ก.ท.จ. มีคำสั่งให้โอนหรือรับโอนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องในการให้โอนและรับโอนเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา จึงขอให้ ก.จ.จ. และ ก.ท.จ. ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีคำสั่งให้โอนและรับโอนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้น โดยเฉพาะรายชื่อผู้ที่มีเครื่องหมาย “*” ก่อนเสนอขอความเห็นชอบให้โอนหรือรับโอนให้ถูกต้องตามประกาศรับสมัครสรรหา ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนในวันปิดรับสมัคร (๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔) ด้วย หากไม่แน่ชัดให้หารือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. สำหรับในการแต่งตั้งและกำหนดตำแหน่งรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งในครั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

/โดยการแต่งตั้ง...

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
รับเลขที่: 10532
ลงวันที่: 12 ก.ย. 2565
เวลา.....



ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว 91๒๐

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท.
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรียน ประธาน ก.จ. ก.ท.จ. ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา

ผู้ผ่านการสรรหาฯ
จำนวน 9 ราย
วันที่ 12 ก.ย. 65

- อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ยกเลิกบัญชีรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
๔. หนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๕. ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
๖. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
๗. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙. ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามมติ ก.จ. และ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ - ๓ โดยกำหนดให้มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้ง ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ นั้น

/สำนักงาน...

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเป็นไปตามประกาศ ก.จ. และ ก.ท. ที่กำหนดตามที่อ้างถึง ๒ จึงขอจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ ก.จ. และ ก.ท. ดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาดังกล่าว โดยคำสั่งแต่งตั้งให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.เมืองพัทยา มีคำสั่งให้โอนหรือรับโอนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องในการให้โอนและรับโอนเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.เมืองพัทยา ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมีคำสั่งให้โอนและรับโอนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้นั้น โดยเฉพาะรายชื่อผู้ที่มีเครื่องหมาย “*” ก่อนเสนอขอความเห็นชอบให้โอนหรือรับโอนให้ถูกต้องตามประกาศรับสมัครสรรหา ซึ่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๕๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนในวันปีครบสมัคร (๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔) ด้วย หากไม่แน่ชัดให้หารือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. สำหรับในการแต่งตั้งและกำหนดตำแหน่งรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งในครั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

โดยการแต่งตั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเดิมมีคำสั่งให้โอน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ผ่านการสรรหาประสงค์แต่งตั้งมีคำสั่งรับโอนเป็นวันเดียวกัน ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดดังกล่าวข้างต้น สำหรับวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาที่ประสงค์จะไปแต่งตั้ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑)

๒. ให้ผู้ผ่านการสรรหาเดินทางไปสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ผ่านการสรรหาเลือกสังกัดอยู่ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้เดินทางไปในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กรณีผู้ที่เคยไปรายงานตัวและถึงลำดับที่แต่งตั้งในครั้งนี้อาจไม่ต้องเดินทางไปรายงานตัว และให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตามแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง

/๓. ให้สำนักงาน...

๓. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดทำข้อมูลการรายงานตัวของผู้ผ่านการสรรหา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง แล้วส่งให้สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริวัฒน์ นุปผาเจริญ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขาธิการ ก.จ. และ ก.ท.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabha@dl.go.th

แนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตามมติ ก.จ. และ ก.ท.

ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว.๑๒๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕)

๑. กลุ่มที่ ๑ กรณีมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาใหม่แล้ว ปรากฏว่ามีอัตราตำแหน่งว่างเพียงพอในการแต่งตั้งให้ดำเนินการ

(๑) ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว และเป็นการแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ผู้ผ่านการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้น จึงไม่ต้องรับผลกระทบใด

(๒) ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว แต่เมื่อมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาใหม่ ปรากฏว่าได้รับผลกระทบเนื่องจากมีผู้ผ่านการสรรหาได้ในลำดับก่อนยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ผู้ผ่านการสรรหาที่เหลือตามลำดับที่ผู้ผ่านการสรรหาเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสงค์ไปแต่งตั้งต่อไป โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งวันที่แต่งตั้งใหม่ให้คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แต่งตั้งผู้ได้รับผลกระทบมีคำสั่งแต่งตั้งผู้นั้นใหม่ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้ผ่านการสรรหาในลำดับก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้ได้รับผลกระทบได้ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่

๒. กลุ่มที่ ๒ กรณีมีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาใหม่แล้ว ปรากฏว่ามีอัตราตำแหน่งว่างน้อยกว่าผู้ผ่านการสรรหาให้ดำเนินการ

(๑) ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว และเป็นการแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ผู้ผ่านการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้น จึงไม่ต้องรับผลกระทบใด

(๒) ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว แต่เมื่อมีการจัดเรียงบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาใหม่ ปรากฏว่าได้รับผลกระทบเนื่องจากมีผู้ผ่านการสรรหาได้ในลำดับก่อนยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ผู้ผ่านการสรรหาครั้งแรกยังมีสิทธิได้รับแต่งตั้งอยู่เนื่องจากอยู่ในลำดับที่ของผู้ผ่านการสรรหาไม่เกินลำดับที่มีอัตราตำแหน่งว่าง ให้แต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมหรือกรณีที่มีการโอนแล้วก็ได้ให้สามารถแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันได้ และให้ผู้ผ่านการสรรหาที่เหลือตามลำดับที่ผู้ผ่านการสรรหาเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสงค์ไปแต่งตั้งต่อไป โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งวันที่แต่งตั้งใหม่ให้คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แต่งตั้งผู้ได้รับผลกระทบมีคำสั่งแต่งตั้งผู้นั้นใหม่ ให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้ผ่านการสรรหาในลำดับก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้ได้รับผลกระทบได้ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่

/๓๓) กรณี...

(๓) กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้วและได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นผู้ผ่านการสรรหาในลำดับที่ไม่มีอัตราตำแหน่งว่างเพียงพอ ก็ให้บุคคลดังกล่าวขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเรียงตามลำดับที่ใหม่ และให้การใช้บัญชีเป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยาผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดปัจจุบันกำหนดตำแหน่งในระดับ สายงานเดิมรองรับไว้เป็นการชั่วคราวก่อนได้รับการแต่งตั้ง หรือมีการโอน ย้ายตำแหน่ง หากตำแหน่งว่างให้ยุบเลิกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีได้รับเงินประจำตำแหน่งในตำแหน่งสายงานเดิมก่อนเป็นผู้ผ่านการสรรหา ก็ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดิม ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้ได้รับผลกระทบได้ปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับจากทางราชการ

๓. สำหรับผู้ที่มีการโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นแล้ว ก็ยังคงได้รับสิทธิในการแต่งตั้งตามตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาในครั้งนี้

บัญชีเงินเดือน ย้าย พนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๔๐๙.๖/ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕
จังหวัดชัยภูมิ

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑	นายลิขิต ประภาพาร	นักบริหารงานการเกษตร นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น เทศบาลตำบลบ้านเตือ จังหวัดชัยภูมิ	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น เทศบาลตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น	๓๔,๖๘๐	ขณะนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒	นางสมจิต นิลวรรณ	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัดชัยภูมิ	๔๑,๕๕๐	ขณะนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	นางอภิญา คุ่มหมู่	นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลโคกสะอาด จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	๓๔,๑๑๐	ขณะนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	นายสุรัตน์ กุลาหล้า	นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	๓๕,๒๒๐	ขณะนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕	น.ส.นภน้อย ดาวงษ์สา	นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	๒๑,๘๘๐	ขณะนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๖	นางพรทิชา มุขขุนทด	เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ	๓๐,๒๙๐	หมายเหตุ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๗	นางปวีณา ปาทก	นักวิชาการศึกษา วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลห้วยแย้ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น เทศบาลตำบลลาดน้ำแดง จังหวัดชัยภูมิ	๓๑,๘๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๘	นายฉัตรชัย ชื่นเมือง	วิศวกรโยธา วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เทศบาลตำบลลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	๓๓,๐๐๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๙	นายไพฑูริย์ บุญโยธา	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	รองปลัดเทศบาล** นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น เทศบาลตำบลธาตุทอง จังหวัดชัยภูมิ	๕๑,๕๒๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๐	น.ส.จตุรภัทร จันทหา	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ	รองปลัดเทศบาล** นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น	๓๗,๙๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๑	นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิชย์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	รองปลัดเทศบาล** นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น เทศบาลตำบลนาตา จังหวัดหนองบัวลำภู	๓๗,๖๓๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑๒	นายสุจิตต์ ริกงาม	หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยยาง จังหวัดชัยภูมิ	รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี	๓๖,๘๖๐	ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๓	นายพงษ์กิต เชื้อสีลอง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลสีลอง จังหวัดชัยภูมิ	๓๑,๒๖๐	ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๔	จ.ส.อ.บุญเพ็ง จำชัยภูมิ	เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๑,๒๖๐	ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๕	นายพิเชตชัย พึ่งกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลหลวงศิริ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยแย้ จังหวัดชัยภูมิ	๓๐,๒๒๐	ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๖	น.ส.ชนานันท์ ประสงค์สุข	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลห้วยยาง จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยยาง จังหวัดชัยภูมิ	๓๕,๒๒๐	ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๗	นายสุทธิศักดิ์ โฆษิตธนสาร	นิติกร วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	๓๗,๙๖๐	ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑๘	นางวารุณี กาลังทวี	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	๓๔,๖๘๐	ย้ายวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๙	ส.อ.ประเสริฐ ธีรวรรณพินิจ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลบ้านหินจอมรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	๓๓,๓๑๐	ย้ายวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๐	น.ส.สุจิตรา กุลแก้ว	นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลสีดอง จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลตำบลสีดอง จังหวัดชัยภูมิ	๓๔,๒๒๐	ย้ายวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๑	นายธารินทร์ งามหัตถ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จังหวัดชัยภูมิ	ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง เทศบาลเมืองพระพทุธบาท จังหวัดสระบุรี	๔๗,๙๙๐	ย้ายวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๒	นางนลินี พรโสมถ	นักวิชาการสุขาภิบาล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น เทศบาลตำบลสีดอง จังหวัดชัยภูมิ	๓๔,๑๑๐	ย้ายวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๓	น.ส.มณีรัตน์ แสงประเสริฐ	นักวิชาการสุขาภิบาล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น เทศบาลตำบลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	๓๔,๒๒๐	ย้ายวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๒๔	นางสมศรี วิไลรัตน์	ครู วิทยาลัยนานาชาติ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ร.ร.เทศบาล ๔(อมร สะเพียรชัยอุทิศ) เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๕๒,๔๐๐	หมายเหตุ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๕	นายพิชาติ ชนะหาญ	ครู วิทยาลัยนานาชาติ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ร.ร.เทศบาลแก้งคร้อ เทศบาลตำบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	๒๘,๔๙๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๖	นายเกษิษฐิบูลย์ ติมูล	ครู วิทยาลัยการพิเศษ เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการพิเศษ ร.ร.เทศบาล ๒ วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓๔,๐๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

บัญชีรับโอน พนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๕๐๙.๖/ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕
จังหวัดชัยภูมิ

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑	น.ส.นิตี วิมานทอง	นักวิชาการเกษตร วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น เทศบาลตำบลบ้านแก่ง จังหวัดชัยภูมิ	๓๐,๗๙๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒	นายพนพต เดชพรม	นักผังเมือง วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๙,๖๓๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	น.ส.กษกรฤณ ไชยประการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลโนนสะอาด จังหวัดขอนแก่น	หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	๓๓,๐๐๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	น.ส.นิตยา คำสถิตย์	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลสะอาด จังหวัดขอนแก่น	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	๓๑,๓๔๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕	น.ส.วานีพร ตาม้าณู(สอนเสน)	นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลหนองแก จังหวัดขอนแก่น	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยยาง จังหวัดชัยภูมิ	๓๖,๓๑๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๖	นายชาญชัย ทิพำ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองบ้านไร่ จังหวัดขอนแก่น	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร.ร.เทศบาล ๑ (อนุบาลบึง) เทศบาลตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	๓๖,๔๕๐	หมายเหตุ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๗	นายณฤทธิ์ สิรินันท์ถาวร	นายช่างโยธา ทั่วไป ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	หัวหน้าฝ่ายการโยธา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น เทศบาลตำบลบ้านเพชร จังหวัดชัยภูมิ	๒๗,๙๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๘	น.ส.บพภรณ์ วิเศษทรัพย์	นักวิชาการศึกษา วิชาการ ระดับปฏิบัติการ เทศบาลตำบลลาด จังหวัดนครราชสีมา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	๓๓,๕๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๙	นายเจษฎา บุตรเพชร	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ	๓๖,๔๕๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๐	นางจริยา คำแพง	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม	หัวหน้าฝ่ายปกครอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลบ้านแห่น จังหวัดชัยภูมิ	๒๙,๖๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑๑	นางยุวดี ทวีโกศลวัฒนกุล	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	๓๑,๘๘๐	หมายเหตุ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๒	นางสุสิลา อุดตัง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลคูคต จังหวัดอุบลราชธานี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลป่าเหมือด จังหวัดชัยภูมิ	๓๓,๒๒๐	หมายเหตุ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

บัญชีกำหนดตำแหน่งในระบับ สาธารณชนให้เป็นการชั่วคราวก่อนให้รับกรมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
(แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๔๐๙๖/ว ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕)
จังหวัดชัยภูมิ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	สังกัดปัจจุบัน	ตำแหน่งที่กรมครองรับโอน/ย้าย ไปแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๑๐	นางศุภากร ชุภระเดื่อง	หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป ระดับ คัม เทศบาลตำบลอุบลเข็ว อำเภออุบลเข็ว จังหวัดชัยภูมิ	รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ คัม เทศบาลตำบลอุบลเข็ว อำเภออุบลเข็ว จังหวัดชัยภูมิ	ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ คัม/นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลอุบลเข็ว อำเภออุบลเข็ว จังหวัดชัยภูมิ	ไม่มี ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

บัญชีแก้ไขวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
(แบบช่วยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๔๐๙.๖/ว ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕)
จังหวัดชัยภูมิ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	วันแต่งตั้งเดิม	วันแต่งตั้งใหม่
	นางหามาต ยศรุ่งเรือง	นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
	น.ส.นันทนา แผ่นผา	เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน เทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น เทศบาลตำบลบ้านเพชรบุรี อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
	นางอนิศา แกมจรัส	นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
	น.ส.ปวีรชาติ รุ่งแสง	นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลสีสอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
	น.ส.กิตติยา คงเจริญ	นักบริหารการบุคคล ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลตำบลลาดแค่อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
	น.ส.วรรณิศา จันทร์รม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
	พ.จ.อ.สิัญญา ไช้จำปา	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	วันแต่งตั้งเดิม	วันแต่งตั้งใหม่
บ.ส.อรรถชัย คงนวน		นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
นางกฤติกร เหล่าอุตร์		นักวิทยากรบุคคล ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลนาท่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
บ.ส.อรรถวิญญา สติพิชัย		นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยแอ่ง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
บ.ส.บัณฑิต ผิวบางงาม		นักพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลลูกดกกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
นายสมเกียรติ ตอดสกุล		นักพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
นางจุฬารัตน์ นาทพรหม		พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น เทศบาลตำบลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
นางอาทิตยา วงศ์จันทร์		นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น เทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
นายธาดาริ มุ่งคู่กลาง		ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (อมรประไพวิทยุภัค) เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	วันแต่งตั้งเดิม	วันแต่งตั้งใหม่
นางเพ็ญภา เป็ชทาย	ชื่อ - สกุล นางเพ็ญภา เป็ชทาย	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เทศบาลตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	วันที่ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

บัญชีกำหนดตำแหน่งในระระดับ สายงานเดิมรองรับเป็นการชั่วคราวก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
(แบบทำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๔๐๙.๖/๖ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕)

จังหวัดชัยภูมิ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดปัจจุบัน	ตำแหน่งที่กำหนดรองรับ/โอน/ย้าย ไปแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๑	นายอนุบาท เรือบิน	ครู วิทยฐานะชำนาญการ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโพนคร้อวิทยา อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ครู วิทยฐานะชำนาญการ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒	นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ	ครู วิทยฐานะชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป่าวิทยยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ครู วิทยฐานะชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	นายประยัด ชำนาญ	ครู วิทยฐานะชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองสองชีวิทยายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ครู วิทยฐานะชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	น.ส.กัญญารัตน์ ประทุม	ครู วิทยฐานะชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเนินสง่าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ครู วิทยฐานะชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕	นายวรวิฑูรย์ หลีกคำพันธ์	ครู วิทยฐานะปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเกษตรศาสตร์สมบูรณ์วิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ครู วิทยฐานะปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖	น.ส.ชัชชุภา หาญเจริญชัย	ครู วิทยฐานะชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเกษตรศาสตร์สมบูรณ์วิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ครู วิทยฐานะชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

บัญชีโถงยื่น ย้าย ข้าราชการส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๔๐๙.๖/ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕
จังหวัดชัยภูมิ

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑	นายอดุลย์ บำรุงหมู่	วิศวกรโยธา วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายผังเมืองและสิ่งแวดล้อม นักบริหารงานช่าง ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๔,๖๘๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒	นายอดิศักดิ์ ชัยจำรัส	นิติกร วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๕,๐๙๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	น.ส.สุชีรา ซาคิตชนะ	นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาบุคลากร นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๐,๙๕๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	น.ส.วรรณวี แสงสีดา	นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี	๓๖,๘๖๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕	นายชุมพร ตั้งประเสริฐวงศ์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเกษมวิทวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๔๔,๖๒๐	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๖	นายสันติ ตะวัน	ครู วิทยฐานะชำนาญการ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ ร.บำเหน็จณรงค์ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๑,๒๑๐	ย้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๗	นายคมกริช วงศ์สอน	ครู วิทยฐานะชำนาญการ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ ร.สัชมกุศลศึกษา อบจ.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	๒๙,๖๙๐	ย้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๘	นายประธาน ดวงคำ	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร.มัธยมหนองเขียด อบจ.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	๓๕,๓๕๐	ย้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๙	นายอาทิตย์ วงษ์ขมา	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร.ห้วยลึกผดุงวิทยา อบจ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๓๕,๘๕๐	ย้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๐	นายสำเร็จ ทัตไทย	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร.โนนภอกวิทยา อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๕๒,๓๖๐	ย้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๑	นายพีรวรรณ จิตนวล	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ร.เกษตรศาสตร์มบูรณวิทยาคม อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๔๑,๒๙๐	ย้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑๒	นายวัลลภ ชำนาญกอง	ครู วิทยาลัยการพิเศษ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา** วิทยาลัยการพิเศษ ร.เกษตรสมบูรณ์วิทยา อ.บจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๔,๑๐๐	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๓	นายจิระศักดิ์ ตั้งใจดี	ครู วิทยาลัยการพิเศษ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการพิเศษ ร.เนินสง่าวิทยา อ.บจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๕,๓๑๐	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๔	นายภราดร พงษ์สุวรรณ	ครู วิทยาลัยการพิเศษ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา** วิทยาลัยการพิเศษ ร.โนนศรีวิทยา อ.บจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๗,๒๕๐	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๕	จ.ส.อ.แก่นเพชร เกตุกลาง	ครู วิทยาลัยการ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการ ร.บำเหน็จณรงค์ อ.บจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๐,๙๙๐	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๖	นายนิกร สุริโย	ครู วิทยาลัยการพิเศษ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา** วิทยาลัยการพิเศษ ร.หนองสังข์วิทยา อ.บจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๕,๑๖๐	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๗	นางสายสุนีย์ นิลบรรพต	ครู วิทยาลัยการ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการ ร.วัดป่าแก้ว อ.บจ.ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	๓๓,๒๒๐	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑๘	นายจิรพันธ์ จรัสพันธ์	ครู วิทยาลัยการพิเศษ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการพิเศษ ร.ม.รัตนตากสินระยอง อบจ.ระยอง จังหวัดระยอง	๓๔,๗๑๐	ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๙	นายพิชิตพล มิ่งรอด	ครู วิทยาลัยการพิเศษ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา** วิทยาลัยการพิเศษ ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อบจ.ชัยนาท จังหวัดชัยนาท	๓๔,๐๘๐	ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒๐	นายชนินทร์ แก่นจักร	ครู วิทยาลัยการพิเศษ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการพิเศษ ร.บ้านเขาสก อบจ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี	๓๔,๑๙๐	ปีนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

บัญชีให้โอน ย้าย ข้าราชการส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
แบบทนายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๔๐๙.๖/ ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕
จังหวัดชัยภูมิ

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๑	นายเจษฎา มีตา	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา** วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รร.บ้านเป้าวิทยา อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๔๐,๓๑๐	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๒	นายทวีชัย หาโกสีย์	ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ อบจ.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รร.เพชรวิทยาคาร อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๖๔,๙๔๐	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	น.ส.มิ่งขวัญ พุทธเสน	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา** วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รร.เนินสง่าวิทยา อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๔๓,๙๗๐	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๔	น.ส.ธัญพร คงทอง	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.เลย จังหวัดเลย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา** วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๓,๒๐๐	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕	น.ส.พรศรี ไสยาสน์	นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ระดับชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี	หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๔๐,๙๐๐	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	อัตราเงินเดือน	หมายเหตุ
๖	นายพุพงษ์ บุตรแก้ว	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รม.มัธยมหนองสาธา อพยจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๖,๑๑๐	ยังมี ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๗	นายมรรยวัฒน์ เชิดชู	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รร.เนินสง่างวิทยา อพยจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๖,๕๑๐	ยังมี ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

บัญชีแก้ไขวันแต่งตั้งโอน/ย้าย ข้าราชการส่วนจังหวัด ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ลงวันที่ กันยายน ๒๕๖๕)

จังหวัดชัยภูมิ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	วันแต่งตั้งเดิม	วันแต่งตั้งใหม่
๙	น.ส.อุทัยวรรณ สักราญสม	เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับชำนาญงาน อบจ.กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑๒	น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีสารคาม	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๗	นางกานต์ญาดา ชุนเดช	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเพชรวิทยาคาร อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๑	น.ส.นิตยา บุญขุนทด	นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายการเงิน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	พ.นี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	วันแต่งตั้งเดิม	วันแต่งตั้งใหม่
๒	นายเพบุลย์ พริงชัยภูมิ	นายช่างโยธา ระดับ อาวุโส อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	วันนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	วันนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๓	น.ส.เกศรา จันเอียด	นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	หัวหน้าฝ่ายกิจการสกอองค์กรบริหารส่วนจังหวัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	วันนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	วันนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๖	นายอุทัย เกลือสีโท	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสระพังวิทยาคม อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	วันนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	วันนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๗	นางอุมาพร รอมเมือง	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหันวิทยา อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	วันนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	วันนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๘	นายนิติพันธ์ จรูญพันธ์	นายช่างเครื่องกล ระดับชำนาญงาน อบจ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล นักบริหารงานช่าง ระดับต้น อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	วันนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	วันนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่แต่งตั้ง	วันแต่งตั้งเดิม	วันแต่งตั้งใหม่
๔	นายชาติชาย ชูจิตต์	นายช่างโยธา ระดับ อาวุโส อบจ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ นักบริหารงานช่าง ระดับต้น อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๕	น.ส.ณัฐชญา อยู่หนูพะเนาว์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ อบจ.ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
๙	นายพุทธิชนันท์ ไชยมังขิม	ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป